



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ ๐๕๓๓/๓๕๔

วันที่

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๔ และขออนุญาตนำเอกสารประกาศขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ตามที่ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ได้ทำการจัดประชุมการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการประเมิน การดำเนินการ ที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานและเป็นการกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานตามภารกิจหลัก นั้น

บัดนี้ กลุ่มงานบริหาร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้มาเพื่อโปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายประยงค์ สุดสุข)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

ทราบ/อนุญาต

(นายสันติ ฝักทอง)

สาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยง ไตรมาสที่ ๔ / ๒๕๖๗

หน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่

วันที่ ประเมิน ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	การป้องกันความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายค่าตอบแทน
โอกาส / ความเสี่ยง	- การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง การลงรายละเอียดไม่ครบถ้วน - การเบิกจ่ายค่าตอบแทน ไม่เป็นไปตามระเบียบ
การจัดการความเสี่ยงที่ดำเนินการอยู่ในไตรมาสที่ผ่านมา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ)...
เหตุการณ์การดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการจัดประชุมให้ความรู้แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบราชการ เพื่อให้ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบราชการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการตรวจสอบภายใน หน่วยงานในสังกัด ปีละ ๒ ครั้ง ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ และเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามระเบียบ

ผู้รายงาน



(นายประยงค์ สุดสุข)

ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอศรีเมืองใหม่